



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่ ๗๖๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าการจัดการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ นโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลรับผิดชอบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย	เหลืองทอง	รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ปิยพร	ท่าจีน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา	สุพรรณาลัย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช	คำทองทิพย์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวิมล	สุขป้อม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที่	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ	วงศ์ทองคำ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	จัตูรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ	ธัญญาวินิชกุล	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์	สายเสนา	กรรมการ
นายวีระพงศ์	รุกขพันธ์	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหา

กรรมการดำเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพย์สิน		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาผู้เรียนและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
นางปราณี	จำปาทอง	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายภุมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการ
นายอานัติ	นิยมเดชา	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นางสาวนิภาภัทร์	ศาลิคุปต์	กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ดำเนินงานการบริการให้คำปรึกษาแนะแนวและสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๒. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์
ที่สนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

กรรมการฝ่ายวิชาการและลงทะเบียนเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย	จัตูรัตน์	ประธานกรรมการ
นางสาววรรณเศรษฐ์	สวัสดีถาวร	รองประธานกรรมการ
นางสาวอชรา	ยิ้มแย้ม	กรรมการ
นางสาวสุพรรณนา	พราวแดง	กรรมการ
นางสาวสุนารินทร์	คชานุภาพ	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นางสาวสุรภา	ศรีลาศักดิ์	กรรมการ
นางสาวมารยาท	วงศ์ทอง	กรรมการ
นายอัครเดช	สันทอง	กรรมการ
นางชุตินา	บุญเกื้อ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือด้านวิชาการ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาและลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาพิการ

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางสาวขจรจิตร	ธำรงวิศว	กรรมการ
นางภริดา	พานิชเจริญ	กรรมการ
นางอารมย์	ภู่งศ์อนันต์	กรรมการ
นายศุภจักร	ช่างโคกสูง	กรรมการ
นางวนิดา	โลหกิจ	กรรมการ
นางนฤมล	ร่วมจิตร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยสุภารกุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม